



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองระวังสุขภาพ อย่าละเลยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ทั้งฝนและแดด และกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว หากประชาชนป่วยด้วยไข้หวัดหรือสงสัยว่าป่วย สามารถรับบริการตรวจได้ที่สถานพยาบาล โดยระยะฟักตัวของโควิด 19 ประมาณ 7 วัน ขอให้หมั่นสังเกตตัวเอง ถ้าไม่แน่ใจขอให้ไปพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, thailandplus)

-นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวในการแถลงข่าวการถอดบทเรียนร่วมระหว่างสร.และองค์การอนามัยโลก ว่า ประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการถอดบทเรียนเมื่อวันที่ 20 - 24 ก.ค. 2563 โดยผู้ประเมินภายนอกจากองค์การอนามัยโลก หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยต่างๆ พบว่าปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยมี 6 ข้อ ได้แก่ 1.ภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ซึ่งได้รับข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด 2.ระบบบริหารที่ประยุกต์ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 3.ระบบการแพทย์และการสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง มีทรัพยากรพร้อมและทุกคนเข้าถึงได้ 4.ประสบการณ์รับมือการระบาดของโรคติดเชื้อ อาทิ โรคซาร์ส ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ H1N1 5.การสื่อสารสม่ำเสมอและโปร่งใส นำไปสู่การให้ความร่วมมือของภาคประชาชนกับมาตรการป้องกันต่างๆ และ 6.วิธีการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

-ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือประเทศไทยไม่เคยปิดข้อมูล มีการศึกษาข้อมูลของโควิด 19 และหาวิธีการป้องกันให้ตรงจุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-สร. สยามไบโอไซเอนซ์ เอสซีจี และ แอสตราเซนเนกา ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 AZD1222 ที่พัฒนาโดยม.อ็อกซ์ฟอร์ด โดยสร.จะได้รับวัคซีนวิจัย AZD1222 หลังจากผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด มีเป้าหมายเริ่มจัดสรรวัคซีนสำหรับคนไทยได้ภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.สุริยง คูหะรัตน์ นพ.สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การนำเข้าส่งออกสินค้าที่จุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง ภาพรวมยังไม่น่ากังวล เนื่องจากผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ขณะเดียวกันได้ติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ จ.มะริด และ อ.ตะนาวศรี หากพบว่ามีผู้ป่วยนอกพื้นที่กักกันจะเสนอความเห็นถึง คกก.ชายแดนเพื่อพิจารณาปิดด่านทันที ซึ่งได้แจ้งให้ประกอบการทราบล่วงหน้าแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า

-สสอ.บางละมุง นำกำลังเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง เข้าตรวจสอบแคมป์คนงานต่างด้าวในพื้นที่ ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อป้องกันกลุ่มคนงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcof, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. เปิดเผยสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เดินทางมาจากอินเดีย 2 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย ชูแดนใต้ 3 ราย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,652 ราย รักษาหายแล้ว 3,457 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ยังรักษาในรพ. 136 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน พื้นที่ จ.สตูล สงขลา และนราธิวาส ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับมาเลเซีย ทั้งการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวและอาชญากรรมอื่น รวมถึงการป้องกันเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผู้กำกับการ ตม.ประจวบคีรีขันธ์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านสิงขร บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคง เข้มงวดตรวจสอบยานพาหนะและคนประจำพาหนะอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง สินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางธรรมชาติที่คนต่างด้าวมักใช้หลบหนีเข้าเมืองบริเวณแนวชายแดนช่องทางด่านสิงขรอย่างเข้มงวด ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน สตม.1178 หรือจุดตรวจคนเข้าเมืองทุกจุด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ที่ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ จ.ท่าขี้เหล็ก ของเมียนมา ทั้ง 2 ฝ่าย เปิดเฉพาะด่านพรมแดนสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อขนส่งสินค้าเท่านั้น โดยให้เปลี่ยนคนขับรถขนส่งตรงด่านพรมแดน ไม่ให้คนของแต่ละฝ่ายข้ามฝั่งไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ โพสต์ข้อความว่า การเกิดโรคระบาดร้ายแรงเช่นโควิด 19 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปโดยมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันสถานการณ์ โดยมุ่งรักษาสุขภาพและชีวิตของประชาชน จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ เพราะขณะนี้สถานการณ์มีปัญหามากในเขตแนวชายแดน และพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ยังไม่สามารถใช้ได้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นผลกระทบ

1.ลดเวลาพักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ในอีก 1-2 สัปดาห์ หากวิธีการเจาะเลือดหาภูมิคุ้มกันผู้ที่เข้ากักตัวในสถานที่กักกันต่างๆ ที่กรมควบคุมโรคทดสอบควบคู่กับวิธีการมาตรฐาน พบว่าได้ผลแม่นยำ 100% ก็จะเสนอ ศบค. ลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าระยะเวลาพักตัว 10 วัน และ 14 วัน ผลการตรวจหาเชื้อให้ความแม่นยำเหมือนกัน และเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ป่วยหลุดรอดออกจากมาตรการกักตัวมีน้อยมาก จึงเตรียมรวบรวมข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อด้วยแอนติบอดี นำไปประกอบการเสนอ ศบค.ในอีก 2 สัปดาห์ เพื่อลดระยะเวลาพักตัวเหลือ 10 วัน โดยเริ่มในกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ เช่น จีน ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เป็นต้น

2.พนักงานขับรถชาวเมียนมาป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, tnnthailand, thailandplus)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามค้นหาผู้สัมผัสพนักงานขับรถรับส่งสินค้าชาวเมียนมาป่วยโควิด 19 ว่า การตรวจค้นหาในรอบแรก 1,194 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ได้ขยายการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 4,189 คน อยู่ระหว่างรอผล ที่ผ่านมามีการตรวจค้นหาในกลุ่มพนักงานขับรถที่ข้ามแดนมาส่งสินค้า 163 คน ไม่พบการติดเชื้อ ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยรถ 18 คน ไม่พบการติดเชื้อเช่นกัน เตรียมนำรถชีวิตันรภัยพระราชทานไปตรวจเพิ่มในพื้นที่แม่ทะและท่าสองยาง ทั้งนี้ แม้พรมแดนไทยและเมียนมาที่ติดกัน จ.เมียวดี จะมีจำนวนผู้ป่วยไม่มาก แต่พบว่าพนักงานขับรถขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศ ดังนั้นจำเป็นต้องเข้มมาตรการตรวจและค้นหาผู้ป่วยในไทยเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, tnnthailand)

-ชาวบ้านชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก รวมตัวชุมนุมหน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอดเป็นครั้งที่ 2 ขอปิดด่านเพื่อป้องกันโควิด 19 ระบาด นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผวจ.ตาก เดินทางมาเจรจากับชาวบ้าน ได้ข้อสรุปไม่ปิดด่านพรมแดน แต่ตรวจเข้มจุดเซฟตี้โซน และไม่อนุญาตให้คนขับรถชาวเมียนมาเข้าเขตตัวเมืองแม่สอดเด็ดขาด ส่วนบรรยากาศหน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำรถตรวจชีวิตันรภัยพระราชทาน 2 คัน ให้บริการคนขับรถสินค้าทั้งไทยและพม่าทุกคน และวันที่ 15 ต.ค. รถตรวจชีวิตันรภัยฯ 5 คัน จะปฐมตรวจตามห้างสรรพสินค้าและชุมชนแน่นหนาในเขตเทศบาลนครแม่สอด ล่าสุดพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ทุกอำเภอยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แต่ยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่ อ.แม่สอด จัดเซฟตี้โซนรับ-ส่งสินค้า กำชับแนวชายแดนเข้มการลักลอบเข้าเมือง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-สคร.ที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับ สสจ.ตาก และกองระบาศาวิทยา วางแผนค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกบริเวณพรมแดนแม่สอดโดยรถชีวิตันรภัยพระราชทาน วันที่ 12-15 ต.ค.นี้ พร้อมวางกรอบแนวทางค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในจุดเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด จัดลำดับความเสี่ยงและความสำคัญของพื้นที่ จัดกลุ่มเสี่ยงและทำแผนปฏิบัติงาน โดยวันที่ 13 ต.ค. ตรวจที่สุเหร่ามะดะนีฮะยี, ตลาดผักพาเจริญ และตลาดแม่ดาวใต้ รอบแรก 1,194 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ตรวจเพิ่ม 4,189 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

3. เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดี สามารถฟื้นตัวจากโรคโควิด 19 ได้ รวดเร็ว ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้ต่างชาติมั่นใจอยากเข้ามาท่องเที่ยว รัฐบาลและนายกฯ จึงพร้อมผ่อนคลายมาตรการให้คนเข้าประเทศมากขึ้น ยืนยันว่าสธ.มีความพร้อมทุกด้านรองรับการผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ

-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เตรียมการรับชาวต่างชาติประเภท STV ป้องกันไม่ให้หลุดรอดจาก ALSQ และการติดตามตัวหากฝ่าฝืนออกจาก ALSQ โดยจะกำหนดซีกซ้อมแผนการรับกลุ่ม STV วันที่ 16 ต.ค.นี้ ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งนายกฯ จะมาตรวจเยี่ยมด้วย ด้านสมาคมธุรกิจการ

ประเด็นข่าว

ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ขอให้จังหวัดทำหนังสือเชิญคณะทูต 28 ประเทศ พร้อมคู่สมรสที่อยู่ในประเทศไทย มาเยี่ยมชมการเตรียมรับกลุ่ม STV ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 10 พ.ย. 2563 เพื่อสื่อสารกลับไปยังแต่ละประเทศว่าภูเก็ตมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

4.การรับคนกลับจากต่างประเทศทางน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต กล่าวว่า จ.ภูเก็ต ได้รับคนไทยเดินทางกลับมากับเรือสินค้า เป็นลูกเรือและผู้ควบคุมเรือ 600 คนแล้ว ทำให้ ALSQ ที่ใช้กักตัวเต็ม จังหวัดได้มอบให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตแจ้งกลุ่มคนที่เข้ามาทางเรือให้ไปขึ้นที่จังหวัดอื่นเช่น จ.ระนอง เป็นต้น เพื่อกระจายภาระกิจการกักตัว

5.สหรัฐฯ ระบุการทดสอบยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา

-บริษัทเวชภัณฑ์อิล ลิลลี่ ของสหรัฐฯ ประกาศระงับการทดสอบยากระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 เป็นการชั่วคราว หลังพบอาสาสมัครที่ทดสอบในเฟส 3 ป่วย 1 คน หลังจากวันก่อน บริษัทเวชภัณฑ์จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ของสหรัฐฯ ก็ประกาศระงับการทดสอบวัคซีน เนื่องจากอาสาสมัครป่วย 1 คน

6.วิกฤติซูปเปอร์บักส์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เผย การใช้ยาปฏิชีวนะในระบบฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นตัวเดียวกับที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งหากมีการติดเชื้อดื้อยาจะส่งผลให้ยาปฏิชีวนะที่ใช้ไม่ได้ผล กรณีสามคนไทยที่ติดเชื้อโควิด-19 แม้จะรักษาหายแล้ว แต่เพราะเชื้อซูปเปอร์บักส์ทำให้การติดเชื้อที่ปอดไม่สามารถรักษาได้ คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง 10 ล้านราย/ปี ภายในปี ค.ศ. 2050

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, js100, เดลินิวส์, mco, tnthailand, thebangkokinsight, xinhua, ntiontv.)

- WHO เตือน การปล่อยให้คนติดเชื้อจำนวนมากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นการเข้าใจผิด และทำให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรม
- สหรัฐฯ รัฐเนวาดา เผยแพร่งานวิจัยพบผู้ป่วยชาวอเมริกัน วัย 25 ปี ที่เคยหายดีจากเชื้อโควิด 19 แต่กลับมาติดเชื้อซ้ำ และอาการป่วยรุนแรงกว่าเดิม
- จีน ใช้เวลา 2 วันตรวจโควิดชาวเมืองซิงต่าว ไปแล้ว 4.2 ล้านคน จากกว่า 9 ล้านคน ตั้งเป้าให้เสร็จสิ้นวันที่ 15 ต.ค. นี้
- เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อลดลงอยู่ที่ระดับหลักสิบในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดบางประการในการเว้นระยะห่างทางสังคม
- ออสเตรเลีย พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย ทำให้รัฐนิวเซาท์เวลส์ตัดสินใจเลื่อนการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดบางส่วน
- เนเธอร์แลนด์ กำหนดเวลาทำการของร้านอาหาร การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบังคับสวมหน้ากากอนามัย หลังอัตราการติดเชื้อสูงเป็นที 3 ของทวีปยุโรป
- โคลอมเบีย ผู้เสียชีวิตสูงเกิน 28,000 ราย
- อินโดนีเซีย ตกลงสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทจีน 3 แห่ง รวมกว่า 270 ล้านโดส และมีเป้าหมายสั่งวัคซีนจากแอสตรา เซเนกา ของอังกฤษอีก 100 ล้านโดส
- เมียนมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,123 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 29 ราย รวมเสียชีวิต 693 ราย ติดเชื้อสะสมกว่า 30,400 ราย เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
- ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,993 ราย ผู้ป่วยสะสม 756,472 ราย เป็นอันดับ 10 ของโลก
- ฟิลิปปินส์ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,910 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 346,536 ราย สูงที่สุดในอาเซียน
- อังกฤษ เหลือเตียงดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงตามรพ.ต่างๆ ในเมืองแค่ 10%
- ธนาคารโลก อนุมัติเงิน 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ให้ประเทศกำลังพัฒนาใช้ซื้อและแจกจ่ายวัคซีน ตรวจสอบเชื้อและการรักษา
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 38,426,539 ราย เสียชีวิต 1,091,759 ราย รักษาหาย 28,883,947 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อสูงสุด 8,093,600 ราย รองลงมา อินเดีย 7,241,517 ราย บราซิล 5,114,823 ราย รัสเซีย 1,340,409 ราย สเปน 925,341 ราย และโคลอมเบีย 924,098 ราย

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, thabangkokinsight, Thailandplus, thaigov)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ยุกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ว่า ประเทศไทยมีระบบบัตรทองมากกว่า 18 ปี ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ลดความยากจน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยขับเคลื่อนบน 3 เรื่องหลัก คือ ความเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ซึ่งนโยบายคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ อสม. หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข และหมอประจำครอบครัว จะช่วยในเรื่องนี้ สำหรับปัญหาแพทย์ขาดแคลน ได้มอบนโยบายให้ ปลัด สธ. ศึกษาการจ้างแพทย์เกษียณมาให้บริการประชาชนที่รพ.สต. หรือรพช. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมารับบริการ และช่วยให้ความรู้ประสบการณ์แก่แพทย์รุ่นใหม่

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช. อยู่ระหว่างการปรับระบบการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. เพิ่มหน่วยร่วมให้บริการ เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด และร้านขายยา ขย.1 โดยเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร ตั้งเป้า 500 แห่ง หากประชาชนประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สามารถลงทะเบียนย้ายหน่วยบริการประจำได้ตั้งแต่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป และสามารถเสนอชื่อหน่วยบริการที่ประทับใจได้ทางเฟซบุ๊ก สปสช. หรือ <https://forms.gle/o1M7N62h41v5Ae4n9> หรือโทร. 0-2554-0500 เพื่อให้สปสช.เชิญชวนมาเข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนต่อไป

คำสั่งย้าย นพ.ชาญชัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงคำสั่งโยกย้าย นพ.ชาญชัย ว่า ปลัด สธ. ได้ส่งหนังสือชี้แจงมาแล้ว โดยเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ภายใต้กรอบอำนาจของ ปลัด สธ. ส่วนหนังสือของที่ปรึกษา รมว.สธ. ที่ระบุว่าให้ยุติเรื่องร้องเรียนวินัยนพ.สุขุมนั้น เป็นเพียงความเห็นของที่ปรึกษาฯ แต่ทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ส่วนความคืบหน้าการสอบ รพ.186 แห่งที่รับเงินบริษัทยาอยู่ระหว่างการสอบสวน กระแสข่าวว่าจะละเว้นโทษ 186 รพ.ไม่เป็นความจริง

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี เผยว่า เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่มีผลต่อความรู้สึกของคนในกระทรวงมาก จึงต้องยึดความถูกต้องเป็นอย่างแรก และรอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ขณะนี้กรรมการมีการประชุมเพื่อวางแผนการสอบสวนเรื่องนี้ รวมถึงการลงพื้นที่เสาะหาข้อมูลหลักฐาน โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 180 วัน

ข่าวรมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชึการเมือง

-กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ทำให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รีบลงพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อย่างเร่งด่วน เพราะถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับประชาชน นำแพทย์ของ สธ. ช่วยรักษา มอบสิ่งของที่จำเป็น และแนะนำการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโรคที่มากับน้ำท่วม

ดูแลกลุ่มเสี่ยงช่วงฝนตก-น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงฝนตกหนัก น้ำท่วมสูงหรือน้ำป่าไหลหลาก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ กลุ่มที่ควรดูแลเป็นพิเศษ คือ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งเสี่ยงต่อการจมน้ำ พลัดตก ลื่นล้ม ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย หรือไฟฟ้าดูด ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้น้ำ ไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ทำความสะอาดให้พื้นแห้งอยู่เสมอ ดูแลให้มีแสงสว่างเพียงพอ เก็บกวาดบ้านให้โล่ง ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ตรวจสอบปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบผู้ป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

โรคมะเร็งตับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ thailandplus, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs, แนวหน้า, MCOT,

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ตามที่มีข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคมะเร็งตับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ตาเหลือง ตัวเหลือง เป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยสาเหตุของมะเร็งตับที่พบบ่อย คือ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ส่วนมะเร็งท่อน้ำดีพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการกินปลาน้ำจืดดิบ รับประทานอาหารที่มีดินประสิวและไนโตรเจนเป็นประจำ รวมถึงมีภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง หากมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เป็นประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดหรือเสียดชายโครงขวา คลำพบบ่อนในช่องท้อง ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต และบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย

มะเร็งเต้านม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือนต.ค.ของทุกปี เป็นช่วงเวลาทั่วโลกรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านม ซึ่งประเทศไทย มะเร็งเต้านมพบมากที่สุดในหญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ราว 14,800 คน/ปี หรือ 41 คน/วัน และเสียชีวิตถึง 12 คน/วัน

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง อาจลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกาย สามารถพบทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่พบในเพศชายน้อย ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ การรักษามีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด ฉายรังสี รักษาด้วยเคมีบำบัดและฮอร์โมน หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกัน ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแพทย์และระยะของโรค

วันล้างมือโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุ วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ปีนี้รณรงค์ภายใต้ Theme “สุขอนามัยสำหรับคุณ : Hand Hygiene for All” สร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้ประชาชนล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ ช่วยลดอัตราเสี่ยงโรคต่าง ๆ เช่น โรค

ประเด็นข่าว

ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร และป้องกันโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือ ก่อนทำอาหารและกินอาหาร ส่วน 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับจากนอกบ้าน มีวิธีการล้าง 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ฝ่ามือถูกัน 2.ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3.ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4.หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5.ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6.ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7.ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง

เมดิคัลฮับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ สนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐมาร่วมจัดการวางแผนศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคลังข้อมูล ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

นพ.สุชาติ เลขาบริหาร ผอ.สำนักผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการได้จัดทำคลังความรู้ข้อมูลวิชาการด้าน Medical hub จากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบคลังข้อมูลที่ชาวต่างชาติสามารถค้นหาข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และศึกษาด้านกฎหมายเปรียบเทียบและปรับปรุงกฎหมายด้านการสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมนโยบาย Medical hub ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ความคืบหน้า รพ.ฉีดยาเด็กเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย

-พญ.พิมพ์ศิริ เลอมนานูวรรรัตน์ ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์น้องต้นกล้า วัย 1 เดือนเสียชีวิต ได้ตั้งทีมเพื่อหาข้อเท็จจริงและเยียวยาบิดามารดา พร้อมส่งศพไปชันสูตรเพื่อหาสาเหตุ ด้าน น.ส.เดือนฉาย มารดาน้องต้นกล้า ได้เดินทางไปรับศพที่รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งจะมีการผ่าชันสูตรในวันนี้ โดยผลจะออกภายใน 30 วัน

คดีแพทย์ข่มขืนคนไข้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายนิต้า โปสต์ข้อความแจ้งข่าว กรณี นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร แพทย์สูตินรีเวช รพ.สวรรคัประชาธิราช ถูกร้องเรียนว่ากระทำอนาจารข่มขืนกระทำชำเราคนไข้หลายราย จนเป็นข่าวเมื่อปี 2561 ล่าสุด ศาล จ.นครสวรรค์ สั่งจำคุก 4 ปี 15 เดือน ไม่รอลงอาญา ด้าน นพ.จักรพงษ์ ได้ยื่นขอประกันตัวเพื่ออุทธรณ์ต่อไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

